

กรมการท่องเที่ยวปั้น ‘เจ้าบ้านน้อย’ นำเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด



กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด รับหน้าที่ ‘เจ้าบ้านน้อย’ ส่งมืออาชีพตีวงล้อมแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะภาษา รวมถึงการต้อนรับและการบริการที่น่าประทับใจ หวังใช้เสน่ห์ของเด็กๆ เป็นจุดขาย และปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิดให้เยาวชนไทย นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำ “โครงการเจ้าบ้านน้อย” ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด โดยได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ให้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและวัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาทักษะด้านภาษา มารยาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทดลองจริง โครงการ “เจ้าบ้านน้อย” นั้นนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการบริการที่ดีซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ที่สำคัญยังทำให้เด็กๆ เกิดความรักความผูกพันต่อบ้านเกิด และตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“กรมการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเด็กๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวว่าเป็นบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้นอกจากจะมีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แล้ว ยังมีความคุ้นเคยกับเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี ดังนั้นหากมีปราชญ์ท้องถิ่น และวิทยากรที่มีความรู้ด้านการบริการการท่องเที่ยว เข้าไปอบรมเพื่อเสริมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดให้แน่นขึ้น แนะนำเทคนิคในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ รวมถึงวิธีการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวจึงเชื่อว่าเด็กๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่ ‘เจ้าบ้านน้อย’ ในการประชาสัมพันธ์ นำเที่ยว และดูแลนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กๆ ยังถือเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินโครงการ “เจ้าบ้านน้อย” ในปีนี้เป็นปีแรก โดยได้จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3-5 ในพื้นที่ 6 แห่งที่อยู่ใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ได้แก่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ตรัง จ.บุรีรัมย์
จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ตราด

สำหรับ จ.น่าน เป็นการอบรมในหัวข้อ “เนิ่นนาน...นาน เมืองเก่าที่มีชีวิต” รวมถึงพาเด็ก ๆ ลงพื้นที่เพื่อศึกษา
“วัฒนธรรมประเพณี...วิถีคนน่าน”

ที่ จ.ลำปาง อบรมเรื่องหลักการเป็นมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้แหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ จ.ตรัง ให้ความรู้เรื่อง “วิถีไทย วิถีตรัง” การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การต้อนรับนักท่องเที่ยว
ศิลปะการนำเที่ยว และลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

ที่ จ.บุรีรัมย์ อบรมเรื่อง “บุรีรัมย์บ้านฉัน” เทคนิคการเป็นเฮาอะกราวน้อย คุณธรรมและมารยาทเด็กไทย ลงพื้นที่ดู
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบุรีรัมย์

ที่ จ.เพชรบูรณ์ ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวและการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมรับ AEC

ส่วน จ.ตราด เป็นการบรรยายเรื่อง สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะการพูดสู่ความเป็นเจ้าบ้านน้อย วัฒนธรรมที่แตกต่าง
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทักษะศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

ในปีงบประมาณหน้า กรมการท่องเที่ยวมีแผนที่จะดำเนินโครงการ “เจ้าบ้านน้อย” อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้เจ้าบ้าน
น้อยที่ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1 ในปีนี้ เป็นพี่เลี้ยงและบอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นเจ้าบ้านน้อยให้กับเจ้าบ้านน้อยรุ่น
ถัดไป เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นตัวอย่างของความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ในนาม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าว กรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4147 7575 / โทร. 0 2254 6895-7
โทรสาร 0 2650 7738 คุณมนปรียา เฟื่องเดช โทร. 08 9814 4665